



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...ขอชวนล้ม  
หมู่ที่ ๕ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอชวนล้ม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (รายละเอียดตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างและเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๕,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

ท้องที่การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์เชื่อถือ

๖. ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ

๗. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่งาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ให้ยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

อำเภอวังจันทร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอำเภอ อำเภอวังจันทร์ ผู้ที่ไม่มาฟังการเปิดซองของคณะกรรมการถือว่ารับทราบ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้าง และหากมีการทำสัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับ จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่าย เป็นเงินสดก็ได้ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อ นิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากกรม บัญชีดังกล่าวแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.Wangchan.go.th](http://www.Wangchan.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๐๒-๖๔๐๖-๗ โทรสาร...๐-๓๘๐๒-๖๓๑๔... ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ว่าที่เรือตรี

(รังกษ์ บุญก่อเกื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

